



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
2 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### มาตรการของสร.

สื่อที่นำเสนอ: เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากโปรตีนไบโยาซูบชนิดพิเศษ ว่า ได้รับทราบเรื่องจาก ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยืนยันว่าไม่ใช่สอ.ไม่ดูแล แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการ ต้องมีการหารือกัน เหมือนกับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด mRNA ที่มี นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จุฬาฯ เป็นหัวหน้าทีม ก็มีการหารือกันอยู่หลายรอบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเทศที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนานที่สุดคือ นิวซีแลนด์ สามารถควบคุมได้ 102 วัน ส่วนประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ 99 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, acnews, thailandplus)

-ที่ทำเนียบรัฐบาล รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับสร. จัดนิทรรศการโปรโมทงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย. ณ อิมแพคเมืองทองธานี โดยนำเสนอสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีงานวิจัยจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ว่าอาจมีศักยภาพในการรักษาโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-สสจ.สงขลา ร่วมกับ กทท.สงขลา เดินทางมาที่สนามมวยนานาชาติหาดใหญ่ และสนามมวยเมืองจะนะ จ.สงขลา เพื่อตรวจสอบติดตามและให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับผู้จัดการแข่งขันกีฬามวย ก่อนการจัดการแข่งขัน พร้อมรวบรวมข้อมูลตามระเบียบการจัดการแข่งขันเพื่อเสนอศบค. จ.สงขลา พิจารณาต่อไป

### มาตรการของศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โฟสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businessstoday, sanook, kapook)

-ศบค. เปิดเผย วันนี้พบผู้ป่วยเชื้อรายใหม่ 5 ราย รายที่ 1-3 เป็นหญิงฟิลิปปินส์ อายุ 26, 28 และ 37 ปี อาชีพครูสอนภาษา เดินทางถึงไทย 25 ส.ค. เข้าพัก ASQ ในกทม. ตรวจหาเชื้อ 28 ส.ค.63 ผลพบเชื้อ รายที่ 4-5 เป็นเด็กชายฝรั่งเศสอายุ 3 ปี และเด็กหญิงฝรั่งเศสอายุ 15 ปี นักเรียนเดินทางถึงไทย 29 ส.ค. เข้าพัก ASQ ในกทม. ตรวจเชื้อ 29 ส.ค. ผลพบเชื้อ ผู้ป่วยสะสม 3,417 ราย รักษาหายแล้ว 3,274 ราย ยังรักษาในรพ. 85 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน กล่าวว่า วันที่ 2 ก.ย. จะมีการประชุม ศบค.เพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นจะเน้นมาตรการระยะสั้น รวมถึงรับทราบเรื่องการดูแลการจ้างงาน ซึ่งสิ่งที่ต้องตระหนักคือ ความสำเร็จของระบบสาธารณสุขของไทยขณะนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐได้ลงทุนจำนวนมากในระบบสาธารณสุข ดังนั้น ต้องทบทวนกันอีกครั้งว่าการเป็นเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีภาระขาด เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในแล้วสำหรับประเทศและประชาชนหรือไม่ ควรคิดใหม่ทำใหม่ เช่น ค่อยๆ เปิดประเทศ คลายล็อกดาวน์ภายในประเทศ ยอมเสี่ยงกับการติดเชื้อเพื่อแลกกับภูมิคุ้มกันหมู่ ฯลฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 883 ล้านบาท ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำ State Quarantine ในส่วนของสถานที่เอกชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.แรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเหลือร้อยละ 2 ของค่าจ้าง และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.-พ.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีคนไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาจากสหรัฐฯ เดนมาร์ก อินเดีย ออสเตรเลีย จีน รัสเซีย รวม 1,440 คน พบมีไข้สูง 4 คน เจ้าหน้าที่นำส่งรพ.ทันที ที่เหลือนำไปกักตัว 14 วัน ที่โรงแรมในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-กรมการขนส่งทางราง ออกประกาศผ่อนคลายนโยบายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID - 19 ให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมี

## ประเด็นข่าว

จำนวนผู้โดยสารได้เต็มตามความจุมาตรฐานของพาหนะ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางในระบบขนส่งทางรางที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายกิจกรรม/กิจกรรม โดยยังคงเข้มงวดในการป้องกัน คัดกรอง และควบคุมการเดินทาง โดยเฉพาะในเขตที่มีการเดินทางเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ผู้จัดการ

-ที่ประชุม ศบค.กทม. เผย หากประชาชนหรือผู้ประกอบการพบแรงงานต่างด้าวที่อาจเข้าเมืองแบบไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐทันที เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-เจ้าของสถานประกอบการใน จ.เชียงใหม่ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ 36 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.มาตรการเฝ้าระวังชายแดน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สจจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยกรณีพบผู้ปกครองของนักเรียนรายหนึ่งใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน กลับจากเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามหาตัวเพื่อนำเข้าสู่มาตรการสาธารณสุข ขอย้ำว่า ขณะนี้ยังไม่มีการระบาดของโควิด-19 ทั้งใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ ต.บึงนคร เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและสอบสวนอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการลักลอบใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ส่วนจุดผ่อนปรนพิเศษด้านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง ขณะนี้ไม่อนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้า-ออก แต่อุญาตเฉพาะการนำเข้า-ส่งออกประเภทสินค้าแห้งภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, จส.100, nationtv, thaiPBS, newtv, mcot)

-นายพลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรายงานจากฝ่ายปกครอง อ.หัวหิน พบโรงเรียนอนันท์ หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.บึงนคร มีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและเมียนมา และมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศเมียนมา ได้ให้ทั้ง 2 โรงเรียนหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่ 1-7 ก.ย. 2563 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนและควบคุมโรคจากสสอ.หัวหินและรพ.หัวหินลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ หากพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะเก็บตัวอย่างไปทดสอบหาเชื้อ ทราบผลไม่เกิน 1 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (workpointtoday, tnnthailand)

-ผอ.รร.บ้านกุยแห่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งปิดโรงเรียน 3 วัน เนื่องจากแรงงานชาวเมียนมาหลบหนีเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี มีไข้สูง 39-40 องศา สสอ.สอบสวนโรค พบนักเรียนของโรงเรียนบ้านกุยแห่ 3 คน อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ thebangkokinsight

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ รักกล่าวถึงกรณีโรงเรียนตามแนวชายแดนสั่งปิดโรงเรียน ว่า การป้องกันระบดระลอก 2 ได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นตามแนวชายแดน มีการตั้งจุดตรวจ วางกำลังเพิ่มเติมตามแนวถ้ำน้ำ เมื่อมีผู้ลักลอบผ่านเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมาย ให้จับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ส่วนการปิดโรงเรียนเพื่อให้ตรวจสอบเด็กนักเรียน ขณะนี้ชาวบ้าน 2 รายที่มีไข้สูงรพ.รับไปรักษาตัวแล้ว ได้ติดตามสถานการณ์จาก ศบค.ตลอด และสั่งการไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, thebangkokinsight)

-นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มอบหมายให้ ศธ.ดูแลโรงเรียนในพื้นที่ติดชายแดนอย่างใกล้ชิด แต่ยังไม่ถึงขั้นสั่งปิดโรงเรียน ทั้งนี้ ศธ.และ สธ. มีมาตรการในการระมัดระวังนักเรียนอยู่แล้ว และจากที่พบเด็กนักเรียนมีไข้สูง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านใน จ.กาญจนบุรี 1 โรงเรียน และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 โรงเรียน จึงให้ปิดการเรียนเพื่อตรวจสอบ

-ด้านนายอำนาจ วิทยานุกิตติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ.กำชับโรงเรียนใน 10 จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาให้มีการระมัดระวัง หากมีเด็กนักเรียนเดินทางมาจากต่างประเทศให้กักตัวตามมาตรการการป้องกันโรค และให้ขออนุญาตศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา ก่อนขณะนี้เด็กนักเรียนใน จ.กาญจนบุรี 1 ราย มีไข้สูง โรงเรียนได้พาไปพบแพทย์และหารือกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่ได้ผลการตรวจเชื้อ ส่วนที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดโรงเรียน 2 แห่งเนื่องจากมีเด็กไปใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงเพราะเกิดการระบาดในประเทศเมียนมา จึงต้องมีความเข้มงวดอย่างมาก โดยฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ทหารตำรวจ ร่วมกันตรวจเข้มบริเวณชายแดน โดยเฉพาะพรมแดนธรรมชาติ ขณะที่ฝ่ายสาธารณสุขโดยเฉพาะ อสม.ร่วมสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติจะต้องรีบรายงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ สถานการณ์การระบาดในเมียนมาครั้งนี้ทำให้ผู้บริหาร สธ.ของไทยมีการหารือร่วมกัน พร้อมทั้งจะให้ช่วยเหลือหากสธ.เมียนมาร้องขอ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการ

-กรณีที่มีผู้ปกครองของนักเรียนเดินทางกลับมาจากเมียนมา ได้รับรายงานว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ 14 ปี เดินทางถึงไทย 21 ส.ค. ยังไม่มีรายงานว่าติดโควิด-19 หรือไม่ ต้องมีการสอบสวนโรคเพิ่มเติม และกรณีนี้อาจจะให้นักเรียนรายดังกล่าวหยุดเรียนไปก่อน ส่วนเพื่อนร่วมชั้นเรียนไม่มีความเสี่ยงสามารถมาเรียนได้ตามปกติ แต่จะต้องมีมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการทำกิจกรรมรวมตัวกันของนักเรียน การเว้นระยะห่างในชั้นเรียน หากเสี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลมากขึ้น

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ได้กำชับผ่านไลน์กลุ่ม อสม.ให้ช่วยสอดส่องดูแลและเข้มงวดการลักลอบเข้ามาตามแผนพรหมแดนธรรมชาติของแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับเมียนมา โดยปฏิบัติตามร่วมกับมหาตมไทย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งให้ช่วยสอดส่องคนแปลกหน้าในหมู่บ้าน หากพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือคนแปลกหน้าให้รายงานไปผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้พื้นที่ รายงานกรณีพบการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่ส่วนกลางด้วย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. และคณะ ลงพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมประชุมติดตามตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนในการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการระบาดของ COVID-19 ระยะที่ 2 พบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่อง ทั้งมาตรการด้านคัดกรอง มาตรการด้านการกักกันตัว มาตรการด้านการค้นหากลุ่มเสี่ยง และมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 23/2563 ให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจ สกักตัก และจับกุมแรงงานต่างด้าวในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน ช่องทาง ท่าข้ามธรรมชาติ พื้นที่พ่งเล้ง พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่สนใจ ทั้งทางบกและทางน้ำ โดยประสานกลไกด้านปกครองในระดับพื้นที่เฝ้าระวัง ค้นหา และการแจ้งเบาะแสผู้หลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนเพิ่มมาตรการการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดชายแดนและพื้นที่ชั้นใน โดยเฉพาะขบวนการนำพาและผู้ให้ที่พักพิงกับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

### 2.การเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน

-นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การประชุม ศบค. วันที่ 2 ก.ย.นี้ ททท.เตรียมนำเสนอแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะภูเก็ตโมเดล ที่เพิ่มการดำเนินงานเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.ดำเนินการผ่านบริษัทไทยแลนด์ ลองสเตย์ หรือบริษัท ไทยจัดการลางสเตย์ จำกัด โดยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ต้องกักตัวเอง 14 วันอยู่ในห้องของโรงแรมที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เมื่อครบ 14 วัน สามารถเดินทางภายในจังหวัดได้ แต่หากต้องการเดินทางข้ามจังหวัด ต้องกักตัวรวมเป็น 21 วัน และ 2.ดำเนินการแบบภูเก็ตโมเดลเดิมที่ผ่านการเห็นชอบของ ศบค.แล้ว คือ การกักตัวในพื้นที่ของโรงแรมหรือการกำหนดพื้นที่เฉพาะให้ โดย ก.การท่องเที่ยว ๑ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม และ ก.มหาตมไทย จะลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต วันที่ 5-6 ก.ย.นี้ เพื่อทำประชาพิจารณ์ประชาชนในพื้นที่ หากทุกฝ่ายเห็นด้วยรูปแบบนี้น่าจะเริ่มดำเนินการได้ 1 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอแนวทางการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มเติม ในส่วนของโครงการเที่ยวบินสุข ทั้งแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน และแพ็คเกจกำลังใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีการตรวจโควิดทุกระยะ กักตัว 14 วัน โดยออกค่าใช้จ่ายเอง จากนั้นท่องเที่ยวในภูเก็ตได้ แต่หากจะข้ามจังหวัดต้องกักตัวเพิ่มอีก 7 วัน เป็น 21 วัน โดยทำวีซ่าเพื่อขอยุ่ในไทย 90 วัน และขอเพิ่มอีก 180 วัน รวมเป็น 270 วัน การเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจ จึงไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีแพทยออกมาต่อต้านแต่กลับให้นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาได้ ซึ่งน่ากังวลกว่าเพราะอาจมีการลักลอบเข้ามา

### 3.เตือนการระบาดระลอก 2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่าต่อไปเราต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งขึ้นในการควบคุมโรค ถ้ามีการพบภายในประเทศไทยจะต้องควบคุมให้เกิดการระบาดให้น้อยที่สุด ให้ระบบสาธารณสุขรองรับได้ ประชาชนทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้ และเกิดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการตรวจ โดยเฉพาะในแรงงานต่างด้าว บุคคลที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องทำแบบ State quarantine แต่ปัญหาอยู่ที่ค่าใช้จ่าย จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้แรงงานลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

### 4.วิจัยผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ป้องกันโควิด19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายไมเคิลฟาร์คูห์ กับแอนา แอนเดรียชชาน นักวิทยาศาสตร์ ม.โตรอนโต แคนาดา ศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพของ acai berry ในการช่วยป้องกันโควิด-19 เนื่องจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าผงสกัดจาก acai berry อาจทำปฏิกิริยาเป็นตัวยับยั้งการติดเชื้อ จึงเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันการอักเสบรุนแรงที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ โดยรับสมัครผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ราว 580 คนทั้งในประเทศและบราซิล ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งได้รับผงสกัด acai berry อีกครึ่งได้ผงสกัดชนิดอื่น ผลการทดลองครั้งนี้คาดว่าจะเผยแพร่ภายในสิ้นปีนี้

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, สปริงนิวส์, tnnthailand, nationtv, thestandard, mcot, xinhuathai, efinancethai, thaiPBS)

-องค์การอนามัยโลก เตือนประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต้องป้องกันเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมทั้งเตือนเรื่องการเปิดเมืองโดยปราศจากมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด

## ประเด็นข่าว

- **อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในเดือนเดียวถึง 2 ล้านราย เฉลี่ยติดเชื้อวันละ 6.4 หมื่นราย ทำสถิติสูงสุดในโลก ขณะที่ นายปรณพมูขรจี ประธานาธิบดีคนที่ 13 ของอินเดีย ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อโควิด-19
- **ฮ่องกง** รัฐบาลเริ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับประชาชนฟรี ภายใต้การสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะที่ชุมชนทางการแพทย์และสาธารณสุขของฮ่องกงแสดงความไม่พอใจ และนักเคลื่อนไหวบางส่วนเรียกร้องให้บอยคอตการตรวจหาเชื้อครั้งนี้
- **เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 235 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 20,182 ราย ทางการยังคงเฝ้าระวังตัวเลขผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเส้นทางการระบาดที่ไม่แนชัดและจำนวนผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่มมากขึ้น
- **บราซิล** ผู้นำบราซิลแถลงว่า จะไม่บังคับใครให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้
- **นิวซีแลนด์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 14 ราย โดย 9 รายอยู่ในสถานที่กักตัวที่รัฐกำหนด อีก 5 รายเป็นผู้ติดเชื้อในชุมชน
- **ฟิลิปปินส์** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,446 ราย สูงเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 220,819 ราย เสียชีวิตรวม 3,558 ราย
- **รัสเซีย** ผู้ติดเชื้อเกิน 1 ล้านคนแล้ว ขณะที่นักเรียนทั่วประเทศกลับไปเรียนในห้องเรียนวันแรกหลังเปิดปีการศึกษาใหม่
- **เมียนมา** พบผู้ป่วยใหม่ 107 ราย ขยายเวลาลงบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ออกไปถึง 30 ก.ย. และจะเร่งตรวจคัดกรองแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ระบาดในรัฐยะไข่
- **ออสเตรเลีย** ร้านอาหารไทยในในซิดนีย์ประกาศปิดทำความสะอาดอย่างไม่มีกำหนด หลังได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปใช้บริการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เป็นร้านล่าสุดที่ถูกขึ้นบัญชีว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นต้นตอการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน
- **มาเลเซีย** พบเรือลำหนึ่งจากสิงคโปร์เป็นแหล่งระบาดของเชื้อโควิด-19 แหล่งใหม่ มีลูกเรือ 4 คน จาก 34 คน ติดเชื้อ อีก 6 คนไม่ติดเชื้อ และอยู่ระหว่างรอพักผล 24 คน
- **อียิปต์** พร้อมอนุมัติใช้วัคซีนโควิด-19 ได้ แม้การทดลองในคนเฟส 3 ยังไม่เสร็จสิ้น
- **สำนักข่าวซินหัว** รายงานแบบสำรวจสำหรับสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งจัดทำโดย Ipsos บริษัทสำรวจและวิจัยความคิดเห็น พบผู้ตอบแบบสำรวจประมาณ 3 ใน 4 ของโลก ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวัคซีนพร้อมใช้งานจริง โดยกลุ่มที่มีความกระตือรือร้นเข้ารับการฉีดวัคซีนมากที่สุดอยู่ในจีน และน้อยที่สุดในรัสเซีย
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 25,658,983 ราย เสียชีวิตสะสม 855,186 ราย รักษาหายสะสม 17,959,423 ราย โดยสหรัฐฯ ยังพบผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 บราซิล อันดับ 3 อินเดีย อันดับ 4 รัสเซีย และอันดับ 5 เกาหลี ส่วนไทยอยู่อันดับ 121 ของโลก

### สารเคมีทางการเกษตร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม กล่าวถึงจุดยืนรัฐบาลเรื่องการแบนสารพิษทางการเกษตร ว่า ไม่กระทบกับพรรคร่วมรัฐบาล เพราะการทำงานย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ รัฐบาลต้องเลือกทางที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตที่ดีของเกษตรกร ความปลอดภัยของผู้บริโภคและประชาชน หลักการใหญ่คือยึดสวัสดิภาพของประชาชนเป็นที่ตั้ง
- **ด้าน** นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีจะนำสารเคมีอันตรายที่ถูกแบนกลับมาใช้ว่า ที่ประชุม ครม.ไม่มีการพูดเรื่องนี้ ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการใดๆ รวมถึง ก.อุตสาหกรรมประกาศเป็นกฎกระทรวงแบนสารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสแล้ว จึงไม่ต้องกังวล ทั้งนี้ รมว.กษ.ระบุว่ามีคนร้องเรียนมาจึงผ่านเรื่องเสนอให้คกก.พิจารณา เรื่องนี้หากในส่วนของกษ.จะพิจารณาทบทวน ต้องขึ้นอยู่กับคกก.วัตถุอันตราย ซึ่งสธ.มีคกก. 2 คน ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยแน่นอน
- **น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์** รมว.กษ. ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าแบนเหมือนเดิม เมื่อยังไม่สามารถแบนสารเคมี 3 ชนิดได้ จึงต้องจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต ซึ่งที่ผ่านมายังพบสารตกค้างเพราะมีการอบรมเกษตรกรไม่ทั่วถึง นโยบายครั้งต่อไปควรกำหนดว่าหากบริษัทขายสารให้กับคนที่ไม่ได้อบรมการใช้ หรือไม่มีใบอนุญาต จะไม่ให้บริษัทนั้นนำเข้าอีกต่อไป ส่วนสารคลอร์ไพริฟอสและสารพาราควอต ผู้ที่คิดจะนำกลับมาต้องกลับไปทบทวนเหตุผล เพราะสธ.ยืนยันแล้วว่ามีการตกค้าง ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นเรื่องไปที่คกก.วัตถุอันตรายให้ทบทวน
- **นายประกอบ วิวิธจินดา** อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะเลขานุการ คกก.วัตถุอันตราย กล่าวว่า ได้หารือกับรมว.อุตสาหกรรมและประธานคกก.วัตถุอันตราย มีนโยบายว่า ก.อุตสาหกรรมจะคงการแบนสารดังกล่าวต่อไป ในนามของประธาน คกก.วัตถุอันตราย และเลขานุการคกก. เนื่องจากเพิ่งยกเลิกใช้เพียง 2 เดือน ยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจนนำไปสู่การตัดสินใจให้เปลี่ยนมติ โดยการประชุมคกก.วัตถุอันตรายจะมีขึ้นในเดือนก.ย.นี้ หากก.เกษตรฯ ส่งเรื่องมาก็พร้อมพิจารณาร่วมกันในคกก.
- **นายทองอินทร์ ภูมิซ้อ** อายุ 75 ปี เกษตรกรบ้านเชียงงาม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ทำอาชีพเกษตรและจักสานมาหลายสิบปี ไม่เคยใช้สารเคมีและยาฆ่าหญ้า โดยเฉพาะสารพาราควอต เห็นด้วยที่รัฐบาลจะยกเลิกการใช้สารพาราควอต เพราะเห็นเพื่อนบ้านใช้แล้วเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพมากกว่า

### อ้างอิงบรรจขกร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.

- **นายอนุทิน ชาญวีรกูล** รองนายฯ และ รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีเพจหมอนามัยชี้ mouth แชรซ์ข้อมูลจาก นายริชชี สารี โฆษกสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่ามีกระบวนการช่วยบรรจขกรารักษาโรคโควิด-19 ทันในรอบที่ 3 เดือนก.ย. โดยอ้างว่าเป็นโควิดารมว.สธ. แต่มีค่าใช้จ่าย 550,000 บาท โดยจ่ายก่อน 150,000-200,000 บาท ที่เหลือค่อยจ่ายเมื่อมีคำสั่งบรรจขกร ว่า ยืนยันไม่มีการเรียกเก็บเงินบรรจขกรารักษา

## ประเด็นข่าว

### ส่งยาโรคคอตีบ

**ที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.

- นพ.รัฐพล เตรียมวิฆานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้รับการประสานจากองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ผ่านองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ขอยืม Diphtheria anti-toxin 300 โด๊ส นำไปรักษาผู้ป่วยโรคคอตีบในประเทศเมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่ตะวันออกของรัฐฉานที่มีผู้ป่วยโรคคอตีบจำนวนมากและขาดแคลนยาในการรักษา ได้ประสานไปยังศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี โดยเป็นความร่วมมือของ สปสช. องค์การเภสัชกรรม สภากาชาดไทย สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นจัดส่งไปที่รพ.แม่สาย และสสจ. เชียงรายส่งต่อไปยังรัฐฉาน ประเทศเมียนมา

### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

**ที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ผจก.

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ประชุมร่วมกับ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงความคืบหน้าการเกี่ยวกับการตรวจสอบและเอาผิดคลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง และกล่าวว่า ประธานคกก.สอบสวนข้อเท็จจริง รายงานความคืบหน้าว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์จะสรุปผลได้ ทั้งนี้ การปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินถือว่ามีความผิดทางอาญาที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ต้องเรียกเงินคืนมาให้มากที่สุด และต้องยกเลิกสัญญาการเป็นหน่วยบริการบัตรทอง ซึ่งขณะนี้ยกเลิกไปแล้ว 18 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 63 แห่ง โดยระหว่างการโอนสิทธิรักษาหน่วยบริการได้กำชับให้เกิดผลกระทบในการบริการให้น้อยที่สุด ขณะนี้มีรพ.ในสังกัด สธ.และกทม.มารองรับแล้ว นอกจากนี้ สปสช.ได้เปิดโอกาสให้คลินิกต่าง ๆ จดทะเบียนเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นเพิ่ม จึงขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรีบตรวจสอบคุณสมบัติเป็นคลินิก และใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ เพื่อช่วยลดผลกระทบ ระหว่างโอนย้ายหน่วยบริการ หากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา เบื้องต้นให้ใช้สิทธิอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่รพ.ใดก็ได้และเรียกเก็บเงินกับ สปสช.

### การบรรจุรชก.สธ. รุ่นโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ hfocus

- สมาพันธ์นักสื่อสารประชาสัมพันธ์ สธ. รวมถึงเคลื่อนไหวใน Social Media ติด #คนPRสาสุขที่ถูกลืม #เครือข่ายPRด้านหน้าโควิด #เป็นคนPRมันน่าน้อยใจไม่ได้บรรจุเหมือนคนอื่นเขา #กระทรวงสาธารณสุข ต่อกรณีการบรรจุข้าราชการใหม่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ซึ่งไม่มีสายงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งที่เป็นกลุ่มบุคลากรที่สนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาด ขณะนี้ทีมแกนนำ PR ทั้งประเทศกำลังประชุมเพื่อยื่นหนังสือต่อ รชช.สธ.

ด้าน เฟสบุ๊คหมอตี๋ สาธิต ปิตุเตชะ โปสตัดข้อความว่า จะมีการประชุม ออกพ.สธ. 11 ก.ย. พิจารณาบรรจุ ขรก.โควิด ยืนยันว่าภายในเดือนก.ย.นี้บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิดจะได้รับการบรรจุทั้งหมด ส่วนบุคลากรสาธารณสุขที่มีปัญหาเรื่องวุฒิไม่ตรงหรือกลุ่มอื่นๆ จะมีการพิจารณาหาทางออกหลังวันที่ 30 ก.ย.

นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต โปสตัดเฟซบุ๊กว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้บรรจุ แต่น่าเสียดายที่นักสื่อสารและนักประชาสัมพันธ์ในกระทรวงถูกมองข้าม และไม่ค่อยมีปากมีเสียง ทั้งๆ ที่เป็นหนึ่งในด้านหน้าที่ทำงานหนักมาตลอดตั้งแต่ต้นปี ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

### ระงับฉีดวัคซีนปวกมดลูก

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, ข่าวสด คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 พร้อมด้วย นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร รองนพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา และคณะ ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ ด.ญ.อริสา สุขชนะ ที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ด้าน สสจ.พระนครศรีอยุธยาสั่งการให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง ชะลอการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไว้ก่อน

### เตือนระวังประทัด-เผากรดาดข

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนให้ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดประทัดช่วงเทศกาลสารทจีน โดย 1.ไม่เล่นผาดโผน ไม่จุดใกล้วัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือน 2.ไม่ควรให้เด็กนำประทัดมาเล่นเด็ดขาด 3.จุดให้ห่างจากตัวประมาณ 1 ช่วงแขน 4.ห้ามจุดประทัดที่จุดแล้วไม่ติดหรือไม่ระเบิดอย่างเด็ดขาด 5.ไม่เก็บประทัด ดอกไม้ไฟ ไว้ในกระเป่าเสื้อ กางเกง หรือที่มีอากาศร้อน เพราะอาจเกิดการเสียดสีและระเบิดได้ 6.เตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้บริเวณที่เล่น 7.ห้ามประกอบหรือตัดแปลงประทัด ดอกไม้ไฟและพลุ ไว้เล่นเองเด็ดขาด หากเกิดอุบัติเหตุ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและรีบโทร.แจ้ง 1669 สำหรับการเผากรดาดขเงิน กรดาดขทอง การจุดธูปเทียน ซึ่งส่วนใหญ่มีส่วนผสมของสารเคมี จะก่อให้เกิดไอระเหยของสารพิษเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้เกิดการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจ ควรยืนอยู่เหนือลม เผานอกอาคารที่ปกอ้าย เผาที่ละน้อยเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเถ้ากรดาดข และไม่ควรเผาขณะที่มีเด็กหรือมีคนเดินผ่าน ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสส่วนการจุดธูปเทียน ควรเปิดประตูหน้าต่างทุกครั้ง และเปิดพัดลมช่วยระบายอากาศ

### เตือนระวังเห็ดป่า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้มีเห็ดป่าขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งเห็ดรับประทานได้และเห็ดพิษซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเห็ดระโงกพิษ เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดระงาก เห็ดไข่ตายซาก มีพิษร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต บางชนิดคล้ายคลึงกับเห็ดที่

## ประเด็นข่าว

รับประทานได้ เช่น เห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ห่าน แต่เห็ดระโงกพิษมีก้านสูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ ยังมีเห็ดป่าที่มีพิษรุนแรง คือ เห็ดเมือกไครเหลือง ที่ประชาชนมักสับสนกับเห็ดขิง หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจไม่ควรนำมาปรุงอาหาร และควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเห็ดร่วมกับสุรา สำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ด เช่น จุ่มขี้เถ้าในหม้อต้มเห็ด นำไปต้มกับข้าวสาร หรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำ เป็นต้น วิธีเหล่านี้ไม่สามารถเชื่อถือได้

### เตือนอันตรายจากกลอย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ข่าวสด, เดลินิวส์

-นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า สสอ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น รายงานมีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจากการรับประทานกลอยที่ซื้อจากร้านค้าและรถเร่ในหมู่บ้าน แล้วเกิดอาการใจสั่น วิงเวียน คัดขื่น อาเจียน ท้องเสีย และหายใจอึดอัดคล้ายจะเป็นลม มารักษาที่รพ.มัญจาคีรี ระหว่างวันที่ 29-31 ส.ค. 2563 จำนวน 8 ราย สสอ.มัญจาคีรี จึงแจ้งเตือนประชาชนขอให้ใช้กลอยประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษเท่านั้น และให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. รพ.สต.ทุกแห่งในพื้นที่เฝ้าระวังการจำหน่ายกลอย รถเร่จำหน่ายกลอย สำรองการจำหน่ายกลอยสด กลอยแปรรูปในตลาดสดเทศบาล และขอความร่วมมือให้เลิกจำหน่าย

### ข่าวปลอมวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ จส.100, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนกรณีมีการส่งต่อคำแนะนำวิธีรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง 3 วิธี ได้แก่ การหายใจเข้าลึกๆ การทำจิตใจไม่ให้เครียด และการงดรับประทานอาหารที่เป็นกรด ตรวจสอบกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าเป็นข่าวปลอม วิธีดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็ง

### ข่าวปลอมสารสกัดขมิ้นชันและพริกไทยรักษาโรคไทรอยด์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์, จส.100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนการส่งต่อข้อมูลใช้สารสกัดขมิ้นชันร่วมกับพริกไทยรักษาอาการโรคไทรอยด์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขมิ้นชันและพริกไทยบรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นท้อง จุกเสียด แต่ไม่สามารถรักษาภาวะโรคไทรอยด์ได้

### อาสาสมัครรับผู้ป่วยติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก.ออนไลน์, มติชน, สยามรัฐ แนวหน้า)

-นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมคกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีอาสาสมัครรับอาสาสมัครผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในหน่วยงานปกครองท้องถิ่นละประมาณ 2 คน รวมประมาณ 15,000 คน มีค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท โดยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 70 ชม. และทำงานแบบเต็มเวลา โดยหน่วยงานที่ดูแลคือ ก.พัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ร่วมกับ ก.มหาดไทย

### ต้นแบบการแพทย์แผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายวิรัตน์ รัชชพันธ์ รองผวจ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการเมืองลุง เมืองต้นแบบการแพทย์แผนไทย ปี 2563 มหกรรมสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่สสจ.พัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

